



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  
ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงราย

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้าน ธรรมาภิบาล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ แห่ง ตามแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมได้บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพในระบบสารสนเทศ และจัด ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ได้ ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเสร็จสิ้นแล้วและจังหวัดได้ บันทึกข้อมูลผลคะแนนในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีการเปลี่ยนระบบการคิดคะแนน โดยมีการถ่วงน้ำหนักในแต่ละหมวดและมีตัวชี้วัดบางตัวที่มีการดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นในการคิดคะแนน โดยคะแนนทั้งหมดได้นำมาประมวลผลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา จำนวน ๕ ด้าน รายละเอียดตามผลคะแนนแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายณัฐศักดิ์ ภูมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

**แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา**  
**ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓**

ลำดับที่	อปท.	อำเภอ	ด้านที่ ๑ ด้านบริหาร จัดการ (๑๐๐%)	ด้านที่ ๒ การบริหารงาน บุคคลและ กิจการสภา (๑๐๐%)	ด้านที่ ๓ การบริหารงาน การเงิน และการคลัง (๑๐๐%)	ด้านที่ ๔ การบริการ สาธารณะ (๑๐๐%)	ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล (๑๐๐%)	รวมคะแนน เฉลี่ยทั้ง ๕ ด้าน
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	พญาเม็งราย	๙๔.๕๕	๙๕.๒๔	๘๒.๒๗	๙๒.๕๓	๙๖.๓๖	๙๐.๗๕